



ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

เลขทะเบียน	ชื่อแหล่งเรียนรู้	ประเภทแหล่งเรียนรู้	สถานที่ตั้ง	ให้ความรู้เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
001	ห้องสมุดโรงเรียน	ห้องสมุด	อาคาร 6	สถานที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท	ครูกอบแก้ว ครูพรณี	ห้องสมุดโรงเรียน
002	ห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library)	รถห้องสมุดเคลื่อนที่	บริการตามอาคาร บริเวณภายในโรงเรียน	บริการสิ่งพิมพ์ตามจุดต่างๆ บริเวณภายในโรงเรียน	ครูกอบแก้ว ครูพรณี	
003	ห้องสมุดกลุ่มสาระคณิตฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	ห้องสมุด	อาคาร 7 ชั้น 2	รวบรวมหนังสือและสื่อต่าง ๆ เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมต้น	บรรณารักษ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์	ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ
004	ห้องสมุดกลุ่มสาระคณิตฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ห้องสมุด	อาคาร 7 ชั้น 2	รวบรวมหนังสือและสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ตอนปลาย	บรรณารักษ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์	ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ
005	ห้องสมุดกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	ห้องสมุด	อาคาร 7 ชั้น 3 (บริเวณทางเดิน)	รวบรวมหนังสือและสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์	กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ
006	ห้องสมุดกลุ่มสาระภาษาไทย	ห้องสมุด	936 อาคาร 9	รวบรวมหนังสือที่เกี่ยวกับภาษาไทยและวรรณคดี	กลุ่มสาระภาษาไทย	ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ
007	ห้องสมุดกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ	ห้องสมุด	ห้อง 114 อาคาร 1	รวบรวมหนังสือ/สื่อภาษาต่างประเทศ	กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ	ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ
008	ห้องสมุดกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ห้องสมุด	ชั้น 2 อาคาร 3	รวบรวมหนังสือ/สื่อด้านสังคมวัฒนธรรม และศาสนา	กลุ่มสาระสังคมฯ	ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ
009	ห้องสมุดกลุ่มงานพานิชยกรรม (ปวช.)	ห้องสมุด	ชั้น 3 อาคาร 5	รวบรวมสารสนเทศต่าง ๆ	กลุ่มการงานอาชีพฯ	ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ
010	ห้องสมุดการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)	ห้องสมุด	อาคาร (518)	รวบรวมหนังสือและสื่อต่าง ๆ เฉพาะวิชาคอมพิวเตอร์	กลุ่มการงานอาชีพฯ	ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ
011	ห้องงานแนะแนว	ห้องปฏิบัติการ	อาคาร 1	แนะแนวการศึกษา	ครูพรณิษา พงษ์สว่าง	ห้องปฏิบัติการ
012	ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น	ห้องเรียนศึกษา	112	ภาษาญี่ปุ่น	กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ	ห้องปฏิบัติการ
013	งานไอศหัตถ์ศูนย์	ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ	อาคาร 4 ห้อง 412	การรวบรวมข้อมูลทางวิชาการนำมาดัดแปลงและเผยแพร่ในรูปแบบของไอศหัตถ์ศูนย์ปรกรณ์ต่างๆ การเลือกใช้เทคนิคหรืออุปกรณ์ในการสอน การบรรยาย การประชุม การฝึกอบรมและนิทรรศการผลการปฏิบัติงานตามโครงการ และแผนงานของส่วนราชการต่างๆ การควบคุมการใช้ การจัดหาและจัดเก็บรักษาไอศหัตถ์ศูนย์ปรกรณ์	ครูชูสิทธิ์ ไตรทรัพย์	ห้องปฏิบัติการ



เลขทะเบียน	ชื่อแหล่งเรียนรู้	ประเภทแหล่งเรียนรู้	สถานที่ตั้ง	ให้ความรู้เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
014	ห้องมัลติมีเดีย	ห้องเรียน	ห้อง 416 อาคาร 4	สื่อมัลติมีเดีย	ครูพัชนี ปิ่นห้วม	ห้องปฏิบัติการ
015	ห้องมัลติมีเดีย โลบารารี	ห้องเรียนและห้องประชุม	อาคาร 6	สำหรับสื่อการเรียนการสอน จัดประชุม อบรม และสัมมนา	ห้องสมุดโรงเรียน	ห้องปฏิบัติการ
016	ห้องบริการอินเทอร์เน็ต	ห้องสืบค้นข้อมูล	อาคาร 6	การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์	ห้องสมุดโรงเรียน	ห้องปฏิบัติการ
017						
018						
019	ห้องคอมพิวเตอร์	ห้องเรียนและสืบค้นข้อมูล	อาคาร 5 ห้อง 513	การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์	กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ	ห้องปฏิบัติการ
020	ห้องคอมพิวเตอร์	ห้องเรียนและสืบค้นข้อมูล	อาคาร 5 ห้อง 515	การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์	กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ	ห้องปฏิบัติการ
021	ห้องคอมพิวเตอร์	ห้องเรียนและสืบค้นข้อมูล	อาคาร 5 ห้อง 518	การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์	กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ	ห้องปฏิบัติการ
022	ห้องคอมพิวเตอร์	ห้องเรียนและสืบค้นข้อมูล	อาคาร 5 ห้อง 523	การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์	กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ	ห้องปฏิบัติการ
023	ห้องนาฏศิลป์	ห้องนาฏศิลป์	ชั้น 3 อาคาร 6	ให้ความรู้เกี่ยวกับ การแสดง ฝึกการรำ	กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ	ห้องปฏิบัติการ
024	ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	ห้องปฏิบัติการ	อาคาร 7	ให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์	กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	ห้องปฏิบัติการ
025	ห้องศูนย์สื่อกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	ห้องคอมพิวเตอร์	ชั้น 3 อาคาร 7	ห้องคอมพิวเตอร์ให้สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต	กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	ห้องปฏิบัติการ
026	ห้องปฏิบัติการเคมี	ห้องปฏิบัติการ	อาคาร 7	ให้ความรู้เกี่ยวกับเคมี	กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	ห้องปฏิบัติการ
027	ห้องปฏิบัติการชีววิทยา	ห้องปฏิบัติการ	อาคาร 7	ให้ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยา	กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	ห้องปฏิบัติการ
028	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	ห้องปฏิบัติการ	อาคาร 7	ให้ความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์	กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	ห้องปฏิบัติการ
029	ห้องปฏิบัติการโลก ดาราศาสตร์	ห้องปฏิบัติการ	อาคาร 7	ให้ความรู้เกี่ยวกับโลก-ดาราศาสตร์	กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	ห้องปฏิบัติการ
030	ห้องปฏิบัติการ ม.ต้น	ห้องปฏิบัติการ	อาคาร 7	ห้องเรียนและห้องปฏิบัติ	กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	ห้องปฏิบัติการ
031	ธนาคารโรงเรียน	ธนาคารโรงเรียน	อาคาร 7	ให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน	ครูมานพ เนียมปาน	ห้องปฏิบัติการ
032	ห้องอนามัยโรงเรียน	ห้องพยาบาล	ชั้น 1 อาคาร 7	สุขภาพ/อนามัย การปฐมพยาบาล	ครูบุญนิธิ	ห้องปฏิบัติการ
033	งานเกษตรกรรม	แปลงเกษตร	บริเวณอาคาร 8	การปลูกพรรณไม้	กลุ่มสาระการงานฯ	ห้องปฏิบัติการ
034	ห้องดนตรีสากล	ห้องปฏิบัติการ	อาคาร 8	ให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีสากล	ครูสมชาย จิตตสุข	ห้องปฏิบัติการ
035	ห้องปฏิบัติการงานอุตสาหกรรม	ห้องปฏิบัติการ	ช้อป	ให้ความรู้เกี่ยวกับงานเชื่อมและงานไม้	ครูสมศักดิ์ อนุกุล	ห้องปฏิบัติการ
036	ป้ายนิเทศ	ป้ายความรู้	บริเวณอาคาร 1,2,3,4,5,6,7	วันสำคัญต่าง ๆ	กลุ่มสาระสังคมศึกษา	ป้ายนิเทศ

